

THÔNG BÁO

Kết luận của Đ/c Nguyễn Như Hùng - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã tổ chức làm lễ Chào cờ và tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2023.

Thành phần mời tham dự có:

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy: Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ; Công an xã, các đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, BHC Chi ủy Chi bộ, thôn trưởng các thôn, Hiệu trưởng trường Tiểu học, trường Mầm non, Trưởng trạm Y tế.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các thôn từ thời gian phát động ra quân đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới, và các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần dự họp, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Xuân Hựu; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Như Hùng - Chủ tịch ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp thống nhất, kết luận và yêu cầu các ban, ngành, cán bộ, công chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế: Giao đồng chí Nguyễn Văn Hà Phó chủ tịch UBND xã theo dõi, chỉ đạo:

1. Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng vụ Xuân năm 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2023 theo kế hoạch đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao.

Tăng cường công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU, tiếp tục triển khai các nội dung tại Văn bản số 589/UBND-NN ngày 06/3/2023 của UBND huyện (xã Cẩm Lĩnh có 65 tàu đang làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản hoặc xóa đăng ký theo quy định).

Kiểm tra, rà soát và kịp thời nắm bắt thông tin dịch bệnh để phối hợp các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn chủ động phòng chống, (đến nay có 08 hộ đã thả ốc hương tại Cồn Vạn, 09 hộ nuôi sò),... Có phương án quản lý diện tích đất nuôi trồng xứ Cồn Vạn khi Công ty Hoàng Thạch thanh lý hợp đồng thuê đất bàn giao xã quản lý.

Xây dựng phương án và tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCCCR năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hoàn thành xây dựng Đề án Phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trình huyện phê duyệt.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm, xây dựng các công trình trái phép trên đất thuộc UBND xã quản lý. Rà soát, tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở cho nhân dân nhất là công nhận lại hạn mức đất ở trước năm 1980, xác định lại hiện trạng sử dụng đất đối với các hộ thu hồi GCNQSD đất. Tham mưu quy hoạch địa điểm tập kết vỏ hào, sò, chỉ đạo các đơn vị thôn xóm tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhất là tuyến đê biển.

Độc thúc các thôn huy động nội lực xây dựng đường bê tông nông thôn theo kế hoạch đã đăng ký đề chủ động khâu nổi huyện cung ứng xi măng kịp thời không để bị động.

4. Công chức Tài chính - Kế toán: Chủ động hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thẩm định quyết toán thu chi ngân sách năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, tập trung rà soát các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn ngân sách, nhất các loại thuế, phí, thuế xây dựng nhà ở tư nhân, thu cấp quyền sử dụng đất, thu phí khai thác khoáng sản. Cân đối ngân sách đảm bảo các khoản chi theo kế hoạch. Hướng dẫn các thôn thu (có người phụ trách quỹ riêng) và quyết toán các thu đóng góp tự nguyện của nhân dân theo quy định.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã Hội:. Đồng chí Lê Quang Vinh : Phó Chủ tịch UBND xã theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thường xuyên tuyên truyền Nghị định số 45/2022/NĐ - CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các văn bản hướng dẫn về phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt.

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng, triển khai hiệu quả việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nhân dân; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Tham mưu xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Chuẩn bị các điều kiện chủ động tham gia các giải thi đấu thể thao mùa du lịch do huyện tổ chức,

6. Công an, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định để răn đe. Quân sự chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức huấn luyện đạt kết quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và Đề án 06 của Chính phủ

7. Công tác Văn phòng - Tư pháp: theo dõi nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc của cán bộ, công chức. đẩy nhanh tiến độ

khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đảm bảo hiệu quả và đăng nhập vào hệ thống đúng quy định. Tham mưu xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu về CCHC ngay từ đầu năm đảm bảo đạt kết quả,

III. Công tác Xây dựng NTM

2. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/ĐU ngày 12/01/2023, khung kế hoạch xây dựng xã Cẩm Lĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổ công tác chỉ đạo địa bàn các thôn chỉ đạo BCH Chi ủy, Thôn trưởng các thôn, rà soát, đánh giá, xây dựng hoàn thiện khung Kế hoạch và phương án dự toán đảm bảo chi tiết, cụ thể, khả thi (**Hoàn thành trước ngày 10/4/2023**) đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí theo đúng khung kế hoạch.

- Đối với các đồng chí được giao phụ trách các tiêu chí gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Giáo dục, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiếp cận pháp luật, Chất lượng môi trường sống, Hành chính công khâu nối với phòng ban cấp huyện để tập trung xây dựng khung kế hoạch, tham mưu các giải pháp để thực hiện các tiêu chí gửi về BCD – BQL **trước ngày 12/4/2023**.

- Đối với thôn 6 tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ để hoàn thành 100% các tiêu chí theo yêu cầu bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu để BCD tổ chức rà soát bổ cứu đề xuất huyện kiểm tra, gồm: Mở rộng tuyến hành lang giao thông tuyến ngõ xóm dài 200m, xây 250 hố ủ rác, 20 hố ủ phân, 100 mô hình xử lý nước thải, 70 hộ đảm bảo “gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, xây dựng 2 tuyến điểm nhấn của thôn.

- Các thôn còn lại tiếp tục triển khai các nội dung theo khung kế hoạch, đặc biệt là thôn 2 và thôn 4 tập trung chỉ đạo, thực hiện củng cố và nâng cao các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã thông báo để các ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao các phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; các đồng chí có liên quan xây dựng lộ trình mốc thời gian thực hiện từng nhiệm vụ được giao báo cáo đồng chí Hà Thị Thanh công chức văn phòng - Thống kê theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công việc hàng tuần, tháng báo cáo Chủ tịch UBND xã để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND, TT. MTTQ;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các bộ phận, lĩnh vực có liên quan;
- Các thôn, xóm;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Vinh

